

หุ้นGUNKULคึกอีกรอบ เตรียมรับรู้รายได้กัญชงไตรมาส2นี้

ผู้จัดการรายวัน360° – หุ้น “กันกุลเอ็นจิเนียริง” ราคาขยับเพิ่ม รับข่าวบริษัทเตรียมตัดช่อดอกกัญชง ลีดแรกต้นเดือนพฤษภาคมนี้ พร้อมส่งเข้าโรงสกัดทำผลิตภัณฑ์ปลายน้ำในส่วนของบริษัทและส่งมอบให้ลูกค้าต่อไป เตรียมรับรายได้ทันทีไตรมาส 2 ไบรกา ประสานเสียงให้ถือหุ้น GUNKUL ราคาเป้าหมายเหนือ 6.45 บาท ผู้บริหารเผยกัญชง-กัญชา ถือเป็นตลาดและธุรกิจใหม่จะเพิ่มศักยภาพการเติบโตรวมถึงผลกำไรให้บริษัทฯในอนาคต

ราคาหุ้น GUNKUL หรือบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ขยับรับข่าวการจะตัดยอดช่อดอกกัญชง ลีดแรกที่นครราชสีมาต้นเดือนพฤษภาคมนี้ พร้อมส่งเข้าโรงสกัดทำผลิตภัณฑ์ปลายน้ำในส่วนของบริษัทและส่งมอบ

ให้ลูกค้าต่อไป เตรียมรับรายได้ทันทีไตรมาส 2 และรอใบอนุญาตสกัด อีกทั้งบริษัททยอยมีงานในมือเทียบ วันศุกร์ที่ผ่านมาราคาหุ้นเปิดที่ 6.20 บาท เพิ่มขึ้น 0.05 บาท หรือ 0.81% มูลค่าซื้อขาย 235.66 ล้านบาท

บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) แนะนำ “ซื้อ” หุ้น GUNKUL ราคาเป้าหมาย 6.90 บาท/หุ้น หลังราคาพลังงานที่สูงขึ้น และการเตรียมตัวเข้าสู่ยุค Carbon credit ทำให้ตลาด Solar roof เป็นตลาดใหม่ที่เติบโตสูง ทำให้ GUNKUL ได้ประโยชน์ ขณะธุรกิจกัญชงยังเดินหน้าตามแผน และคาดว่าจะได้รับใบอนุญาตสกัดภายในช่วงครึ่งแรกของเดือน เม.ย. อีกทั้งงาน EPC มี Backlog กว่า 2,000 ล้านบาท และงานรอประมูลใหม่อีกราว 3 หมื่นล้านบาท เตรียมเข้าจดทะเบียน

ในตลาด SET ช่วง 3 ค.ปีนี้

ดังนั้น บล.หยวนต้า คงมุมมองเชิงบวกต่อแนวโน้มผลประกอบการ จึงปรับลดประมาณการกำไรของธุรกิจกัญชงปี 65 ลงเพื่อสอดคล้องกับ Guidance ของบริษัท แต่ยังคงประมาณการกำไรปี 66 เป็นต้นไปไว้ คงประมาณการธุรกิจอื่นแต่ปรับ PER ขึ้นเพื่อสะท้อนการเป็นหุ้นเติบโตจากทั้งจากธุรกิจเดิมและใหม่ ได้เป้าหมายใหม่ที่ 6.90 บาท ปรับคำแนะนำขึ้นเป็น “ซื้อ” ยังไม่รวมโซลาร์รูฟภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจที่คาดว่าจะเติบโตสูง ในปีนี้เป็นต้นไป สร้างมูลค่าเพิ่มอีกไม่น้อยกว่า 1 บาท/หุ้น

บล.เคทีบีเอสที คาดว่าธุรกิจธุรกิจงานรับเหมาก่อสร้างและวางระบบทางด้านวิศวกรรมหรือ EPC จะรับรู้รายได้ปีนี้ ราว 2.5-3 พันล้านบาท

บาท เติบโต 15-60% เทียบปีก่อน ยังมีงานประมูลอีก 3 หมื่นล้านบาท หนุนงานในมือแตะ 1 หมื่นล้านบาท และเตรียม Spin off ธุรกิจดังกล่าว ช่วงต้นปี 66 ขณะที่ธุรกิจไฟฟ้าคงเป้า 1,000 MW ในปี 68 จาก 650 MW ในปัจจุบัน อีกทั้งอยู่ระหว่างศึกษาโครงการ โซลาร์และลมอีกประมาณ 100-200 MW ส่วนธุรกิจกัญชง กัญชา ในส่วนโรงสกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบแล้วคาดว่าจะได้รับใบอนุญาตและจะเริ่มสกัดต่อไป พร้อมประเมินกำไรปกติปีนี้ที่ 2.9 พันลบ.เติบโต 43% งาน EPC หนุนและเริ่มรับรู้รายได้จากธุรกิจกัญชง-กัญชา ไตรมาส 2 แนะนำ “ซื้อ” เป้า 6.45 บาท

ดร.สมบูรณ์ เอื้ออัครชาติชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร GUNKUL เผยว่า บริษัท จี.เค.สมาร์ท ฟาร์มมิ่ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ

GUNKUL จะเริ่มดำเนินการตัดช่อดอกกัญชงสำหรับโรงเรือนแห่งที่ 1 ที่อำเภอห้วยบง จังหวัดนครราชสีมา ได้ช่วงต้นเดือนพฤษภาคม 2565 และส่งเข้าโรงสกัดเพื่อนำมาทำผลิตภัณฑ์ปลายน้ำในส่วนของบริษัทฯ เอง และส่งมอบให้ลูกค้าต่อไป โดยตั้งเป้าที่จะได้ผลผลิตช่อดอกแห้งที่มีระดับสาร CBD มากกว่า 12% จำนวนไม่น้อยกว่า 500 กิโลกรัมต่อโรงเรือน โดยโรงเรือนของบริษัทฯ มีขนาดโรงเรือนละ 1 ไร่ ส่วนโรงเรือนที่ 2 จะตัดช่อดอกได้ช่วงปลายเดือนพฤษภาคม ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ เริ่มทยอยรับรู้รายได้ทันทีตั้งแต่ไตรมาส 2/2565 และเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ หลังจากนี้ตามแผนที่วางไว้

โดยกัญชง-กัญชา ถือเป็นตลาดใหม่และธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพที่จะช่วยสร้างการเติบโตให้บริษัทฯ ได้มาก และเป็นส่วนหนึ่งในการแตกไลน์ธุรกิจของบริษัทฯ ที่จะนำเอาสารสกัดจากกัญชงไปทำผลิตภัณฑ์ปลายน้ำทั้งในส่วนของบริษัทฯ เอง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และสร้างอัตราการเติบโตของสินทรัพย์และผลกำไรให้บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงส่งขายให้ลูกค้าด้วย ถือเป็นสัญญาที่ดีและเป็นไปตามแผนการดำเนินธุรกิจกัญชงกัญชาอย่างครบวงจรในอนาคต

ทั้งนี้ GUNKUL เตรียมลงทุนสำหรับ 3 ปี (2565-2567) ไร่ที่ 2 หมื่นล้านบาท เพื่อลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน 15,000 ล้านบาท, ขายธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน รวมทั้งลงทุนในธุรกิจกัญชง 2,000 ล้านบาท เพื่อมุ่งให้การเติบโตของบริษัทฯไม่ต่ำกว่าปีละ 20% ขณะผลงานปี 64 GUNKUL มีกำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 2,229.27 ล้านบาท และมีรายได้รวม 9,868.13 ล้านบาท.